



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, thebangkokinsight)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการควบคุมโรคที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากพบพนักงานขับรถชาวเมียนมาติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้พื้นที่ อ.แม่สอด ร่วมกับหลายหน่วยงาน ปรับการขนส่งระหว่างไทย-เมียนมา ให้ขนส่งเฉพาะบริเวณชายแดนเท่านั้น ร่วมกับการคัดกรองพนักงานขับรถอย่างเข้มข้นรวม 257 ราย ผู้โดยสาร 28 ราย ยังไม่พบการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, changmainews, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า Swiss cheese model ลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19 ที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพนั้น ดัดแปลงโดย Ian M. Mackay นักไวรัสวิทยาออสเตรเลีย โดยรวมชีส 7 ชิ้น ได้แก่ 1.การรักษาระยะห่างทางกายภาพ 2.การระบายอากาศภายในอาคาร 3.การสวมหน้ากากอนามัย 4.การล้างมือ 5.การทดสอบอย่างรวดเร็ว 6.การติดตามการสัมผัส และ 7.การทำความสะอาดพื้นผิว

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-ศบค. เผยสถานการณ์วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย กลับมาจากไนจีเรีย 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เอิโอเปีย 1 ราย และสิงคโปร์ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,669 ราย หายป่วยเพิ่ม 4 ราย รวมหายป่วย 3,467 ราย ยังรักษาในรพ. 143 ราย และเสียชีวิตคงเดิม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, tnthailand)

-นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัด ก.มหาดไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านทวีความรุนแรงขึ้น จึงได้สั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 1.เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของกลุ่มผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็นตามคำสั่งศบค. 2.เสนอคกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดพื้นที่สำหรับจอดยานพาหนะขนส่งสินค้าให้ชัดเจน และจำกัดการเข้าพื้นที่เฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 3.ให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) ประจำช่องทางผ่านแดนทุกแห่งที่มีการอนุญาตให้ใช้ในการผ่านเข้า-ออกของบุคคล สินค้า และยานพาหนะ ช่องทางละ 1 ราย เพื่อกำกับดูแล สั่งการและประสานการปฏิบัติในการเข้า-ออกช่องทางให้เป็นไปตามข้อกำหนด คำสั่ง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางเข้า-ออกในระดับพื้นที่ และรายงานคกก.โรคติดต่อจังหวัดทราบหรือพิจารณาดำเนินการ พร้อมรายงานก.มหาดไทยทราบต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นายเนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหารประธานคณะผู้บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ จก. นำหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น มอบ ก.การต่างประเทศ เพื่อส่งมอบต่อให้รัฐบาลเมียนมาในนามรัฐบาลไทย เพื่อช่วยเหลือในการรับมือสถานการณ์โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ newtv.

-ม.ธรรมศาสตร์ หารือกับกรมควบคุมโรค กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยเจาะเลือดบัณฑิตทุกคนตรวจหาโควิด ก่อนร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประเด็นผลกระทบ

1.พบติดเชื้อเพิ่มที่ จ.ตาก 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, springnews, nationtv, sanook, kapook, tnthailand, 77kaoded, thaiquote)

-นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สร. เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า จากมาตรการตรวจเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ พบคนไทย 2 ราย ที่ จ.ตาก ติดเชื้อโควิด 19 เป็นสามีภรรยาที่มีประวัติสัมผัสกับคนขับรถส่งของชาวเมียนมา อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ขอให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์)

-เจ้าหน้าที่นำรถตรวจหาเชื้อซีวีร์ภัยพระราชทานให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แก่ชาวไทยและชาวเมียนมาในชุมชนอิสลาม ชุมชนวัดหลวง ตลาดพาเจริญ และบ้านแม่ตาว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 12-13 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นชาวเมียนมาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดหลวงนานแล้ว เจ้าหน้าที่นำตัวส่งรักษาที่รพ.แม่สอด รวมทั้งพยานาเข้าที่ที่บ้านผู้ป่วยและบ้านข้างเคียง โดยผู้ติดเชื้อมีลูกทำงานที่ท่าขนส่งสินค้าชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) ด้าน อ.แม่สอด อาจสัมผัสชาวเมียนมาจากฝั่งเมียวดีที่ท่าขนส่งสินค้า ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ด้าน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก เดินทางไปยังรพ.แม่สอด ประชุมร่วมกับคกก.โรคติดต่อ จ.ตาก เพื่อวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในเทศบาลนครแม่สอด

2.ลดระยะเวลากักตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติว่า ยังอยู่ระหว่างการหารือเรื่องการลดระยะเวลาการกักตัวจาก 14 วันเป็น 10 วัน ได้เตรียมชุดตรวจเชื้อโดยไม่ต้องแยงจมูกซึ่งมีความแม่นยำสูง สามารถตรวจพบเชื้อเร็วเพียงวันที่ 3-5 ซึ่งจะนำมาสู่มาตรการลดการกักตัวน้อยกว่า 10 วันได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองกับผู้ที่อยู่ในสถานกักกันตัวเพื่อให้เกิดความแม่นยำและจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงเรื่องการลดระยะเวลาการกักตัวของประเทศไทยว่า กรมควบคุมโรคศึกษาเชิงวิชาการพบว่าการกักตัว 14 วัน และ 10 วัน มีความเสี่ยงของโรคใกล้เคียงกัน ต้องควบคู่กับมาตรการนำเข้าสู่เดินทางมาจากประเทศที่มีผู้ป่วยน้อย เช่น จีน นิวซีแลนด์ การตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เมื่อมาถึงไทยภายใน 10 วัน ให้ตรวจด้วย PCR อีก 2 ครั้ง เมื่อครบ 10 วันแล้วให้สวมหน้ากากอนามัยต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนจำนวนมาก ต่างประเทศที่ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน มีการติดตามประเมินผลพบว่าผู้ที่ถูกกักตัว 10 วันไม่พบการติดเชื้อ

3.ยาด้านไวรัสอีโบล่าและยารักษามาลาเรียใช้ต้านไวรัสโควิดไม่ได้ผล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, tnthailand)

-เว็บไซต์สำนักข่าวไฟแนนเชียล ไทม์ส รายงานอ้างเอกสารงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก ที่พบว่า จากการสังเกตอาการผู้ป่วยโควิด 11,266 คน ที่ได้รับยาด้านไวรัสอีโบล่า “เรมเดซิเวียร์” และยารักษามาลาเรีย “ไฮดรอกซีคลอโรควิน” ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อ้างว่ารักษาโควิด 19 ได้นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยแต่อย่างใด ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงขั้นต้น ยังไม่ได้รับการพิจารณาตรวจสอบทบทวนจากคณะผู้เชี่ยวชาญ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnthailand, แนวหน้า, mcot, กรมประชาสัมพันธ์, New18, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, XinhuaThai)

-WHO แถลงว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในทวีปยุโรปขณะนี้กำลังกลายอย่างยิ่งเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อรายวันและผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับรักษาตัวในรพ.เพิ่มขึ้น เรียกร้องให้ชาติยุโรปยกระดับมาตรการสกัดกั้น เพราะหากยังผ่อนคลายการควบคุม ปีหน้าจะมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4-5 เท่า แต่หากมีการควบคุมที่รัดกุมอาจรักษาชีวิตประชาชนได้กว่า 2 แสนคน

-เยอรมนี ผู้ติดเชื้อสะสม 348,557 ราย เพิ่มขึ้น 7,334 ราย นายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรการใหม่ จำกัดการรวมตัวของประชาชนและการสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่แออัด

-ญี่ปุ่น บริษัทฟูจิฟิล์ม ไทยามะ เคมิคอล ยื่นขออนุมัติจำหน่ายยา Avigan ซึ่งเป็นยาด้านไวรัสสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 กับรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว หลังผลการทดลองทางคลินิกพบว่าช่วยให้ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถฟื้นตัวได้เร็ว

-อิตาลี ผู้ติดเชื้อสะสม 372,799 ราย เพิ่มขึ้น 7,332 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในวันเดียว

-เกาหลีใต้ ออกกฎสำหรับนักเรียนที่จะเข้าสอบเอนทรานซ์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย ห้ามรับประทานอาหารที่เตียงด้วยกัน

-จีน นครชิงเต่า ตรวจพบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 13 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบ คาดว่าผลตรวจจะออกช่วงเย็นวันที่ 16 ต.ค. สาเหตุจากฆ่าเชื้อห้องซีทีสแกนไม่สะอาด ด้าน นักวิจัยเครือข่ายพันธุศาสตร์แห่งชาตินี้ ระบุ วัคซีนต้านโควิด 19 ชื่อ BBIBP-CorV มีความปลอดภัย จากการทดสอบระยะแรกและระยะสองในอาสาสมัคร 600 คน ช่วงเดือน เม.ย. - ก.ค. พบว่า ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองของภูมิคุ้มกัน อยู่ระหว่างรอยืนยันผลทดสอบเฟสสามที่ดำเนินการกับอาสาสมัครนอกประเทศจีน ส่วนองค์การอนามัยโลก ระบุ วัคซีนดังกล่าวไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงรุนแรง อาสาสมัครเคมีใช้และปวดบริเวณที่ฉีดยาเท่านั้น

-ฝรั่งเศส มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,621 ราย เป็นครั้งแรกที่ผู้ติดเชื้อรายวันสูงกว่า 30,000 คน

-สเปน ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นกว่า 13,300 ราย รวมติดเชื้อ 921,374 ราย แคว้นกาตาลุญญาเตรียมปิดบาร์และร้านอาหารเพื่อควบคุมการระบาด

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อใหม่อีก 4,411 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 349,160 ราย เป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 18 ของโลก

ประเด็นข่าว

-อังกฤษ ม.ออกซฟอร์ด จะเริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดตรวจในช่วงต้นปี 2564 และจะมีชุดตรวจที่ได้รับการรับรองออกสู่ตลาดหลังจากนั้นอีก 6 เดือน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 39,228,901 ราย เสียชีวิต 1,103,708 ราย รักษาหาย 29,409,004 ราย สหรัฐอเมริกา ติดเชื้อ 8,219,088 ราย เสียชีวิต 222,754 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 7,372,394 ราย เสียชีวิต 112,214 ราย บราซิล ติดเชื้อ 5,170,996 ราย เสียชีวิต 152,513 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,369,313 ราย เสียชีวิต 23,723 ราย สเปน ติดเชื้อ 972,958 ราย เสียชีวิต 33,553 ราย

พระราชินีทรงเยี่ยมราษฎรสกจนคร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)

-สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ มรณ.สกจนคร ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงออกบริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎร ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก สสจ.สกจนคร และรพ.ในพื้นที่ ในการนี้ ทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตนเองทำลายสารสื่อประสาทของสมอง นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา ตรวจหาเชื้อด้วยรถตรวจโรคติดเชื้อวินิจฉัยและบริการด้านทันตกรรม

การแพทย์ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ

-กล่าวถึง กรณีสพด.ถูกตัดงบประมาณ ว่า จุดเริ่มเรื่องเกิดจาก ร.อ.นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพด. โปสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก ว่าขาดงบประมาณด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงระบุในบทความทางเว็บไซต์ hfocus.org ว่า มีปัญหางบประมาณไม่เพียงพอสะสมมาตั้งแต่ปี 2562 โดยงบประมาณประกอบด้วย งบประมาณของสถาบันฯ และ งบกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ใช้สำหรับให้บริการประชาชนโดยตรง ทั้งค่าโทร.สายด่วน 1669 และออกให้บริการของหน่วยฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยปี 2563 งบบุคลากรลดลงกว่า 20 ล้านบาท ส่วนงบกองทุนลดลงจาก 900 กว่าล้านบาท เหลือ 800 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการยูเซปยังถูกลดงบ 70 - 80% เช่นกัน บอร์ด สพด.ได้ขอของบกลางประมาณ 200 กว่าล้านบาทเพื่อมาใช้จ่ายดำเนินการ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของสำนักงบประมาณ ต้องทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินทั่วประเทศขอชะลอจ่าย

ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. อธิบายว่า สพด. ไม่ใช่หน่วยงานราชการ และเลขาฯ สพด. ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำของกระทรวง สธ.จึงขอให้มีการใช้งบกลางมาทดแทน ซึ่งนายกฯ เห็นชอบและสั่งการสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว โดย สพด. จะหารือรายละเอียดกับสำนักงบประมาณต่อไป

แนวทางจ่ายเงินบัตรทอง ปี 64

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์(เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, acnews)

-นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปี 2564 สปสช.ได้งบประมาณเพิ่มขึ้น เงินเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มจาก 3,600 บาท เป็น 3,719.23 บาท กรณีผู้ป่วยใน ปรับอัตราค่าจ่ายค่าบริการผ่าตัดวันเดียว ร่วมกับกรมควบคุมโรคเพิ่มการฉีดวัคซีนรวม หัด-หัดเยอรมัน-คางทูมสำหรับเด็ก 1 ปี 6 เดือน ขยายการคัดกรองดาวนซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ และขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ไปยังทุกสิทธิ

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้รับงบประมาณปี 2564 จำนวน 1.13 แสนล้าน หักเงินเดือนแล้วเหลือจัดสรรให้หน่วยบริการ 5.9 หมื่นล้านบาท มีแนวทางการบริหารคือ 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยจะมีคณะกรรมการระดับเขต ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ส่วนที่ต้องพัฒนาคือ ระบบบัญชี ระบบตรวจสอบและพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการบริหารจัดการการเงิน 2.จัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ผู้ป่วยในรายกลุ่มและกระจายเงินให้เขตกำหนดค่าน้ำหนักรายรพ. ประกันรายรับขั้นต่ำ 100% ของทุกหน่วยบริการ เติมน้ำหนักให้รพ.ที่มีประชากรหลักประกันสุขภาพน้อยกว่า 30,000 ราย และปรับการจัดสรรพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ยากลำบากและพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 3.กระจายอำนาจให้เขตสุขภาพ มีเงินเพื่อบริหาร 3,000 ล้านบาท ส่วนเงินบริหารภาพรวมจะจัดสรรเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาเฉพาะกรณี 3,700 ล้านบาท สำรองเพื่อบริหารในระดับประเทศ 300 ล้านบาท และกระจายอำนาจบริหารให้เขต 3,000 ล้านบาท

โครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์(บ้านเมือง, แนวหน้า)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการในพื้นที่ โดยนพ.ปฐมพงษ์ ปุโรโปรง รองนพ.สสจ.อำนาจเจริญ นำเสนอโครงการเมืองสมุนไพร จ.อำนาจเจริญ ซึ่งในปี 2561 กรมการแพทย์แผนไทยฯ คัดเลือกให้เป็นต้นแบบพัฒนาเมืองสมุนไพร และ จ.อำนาจเจริญ กำหนดเป็นนโยบายส่งเสริมให้ทุกอำเภอดำเนินการโดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า คุณค่าภูมิปัญญาไทย สูดยอดสมุนไพรอำนาจเจริญสู่สากล

แข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมกิจกรรมปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีนักกีฬาจาก 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ลักเซมเบิร์ก ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และรัสเซีย ทั้งนี้กีฬาและโค้ชทุกรายผ่านมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของสธ. และจัดแข่งขันแบบ new normal ทุกคนผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อจักรยาน เป็นต้นแบบการจัดแข่งกีฬาประเภทอื่น

ประเด็นข่าว

โรคไข้หวัดใหญ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงฝนตก ระวังป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยกว่า 1 แสนราย แนะนำป้องกันโดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น ลูกบิด ราวบันไดโดยสาร เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น และ หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรม แม้จะมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ความปลอดภัยของเครื่องสำอาง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย Sodium lauryl sulfate มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวของน้ำ ช่วยชำระล้างฝุ่นละออง สิ่งสกปรก รวมทั้งคราบไขมันต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออก เช่น สบู่ แชมพู ครีมนวดผม ส่วนสาร Triclosan, ethylisothiazolinone และสารกลุ่ม Parabens เป็นสารกันเสียในเครื่องสำอาง ทั้งหมดมีข้อมูลความปลอดภัยเพียงพอและประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ออย. ได้ติดตามเฝ้าระวังข้อมูลความปลอดภัยของสารที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและปรับปรุงเงื่อนไขการใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยอยู่ตลอดเวลา แนะนำตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตผ่าน Oryor Smart Application หรือ www.fda.moph.go.th

วันทันตสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว. รณรงค์ "คนไทยฟันดี สุขดีสมเด็จย่า สานต่อคุณค่าเพื่ออนาคตเด็กไทยฟันไม่ผุ" เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 และให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ฟรีแก่ประชาชน 80 ราย ในวันที่ 21 ต.ค. 2563 ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย ตั้งแต่ 08.00 - 15.00 น.

หลักกินเจ 4 ล.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย เปิดงานรณรงค์ “กินเจ อิ่มบุญ มีสะอาด สุขภาพดี วิถีใหม่” ณ ลานกิจกรรม Outlet Square เมืองทองธานี จ.นนทบุรี แนะนำประชาชนยึดหลัก 4 ล. “ล้าง ลด เลี่ยง เลือก” เพื่อสุขภาพที่ดี ได้โปรตีนและคุณค่าทางโภชนาการ

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ)

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมคกก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในกทม.หารือแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ปี 2564 โดยมีข้อตกลงร่วมกัน อาทิ กทม.และ บก.จร.จะออกคำสั่งห้ามรถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงกลางวัน 06.00-21.00 น. เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - สิ้นเดือน ก.พ. 2564 หากมีปริมาณฝุ่นสูงเกิน 3 วัน จะพิจารณาให้ปิดโรงเรียน ส่วนการก่อสร้างรถไฟฟ้า จะประสานหน่วยงานที่ดูแลควบคุมไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย และช่วงที่มีปริมาณฝุ่นสูงจะห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างนอกอาคาร นอกจากนี้ ยังหารือเกี่ยวกับการควบคุมโรงงานที่อาจทำให้เกิดฝุ่น เช่น โรงงาน รพ. และโรงแรมที่มี Boiler โดยรายละเอียดของแผนทั้งหมดจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า

เฝ้าระวังพายุดีเปรสชัน 17-18 ต.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, แนวหน้า

-นายพงษ์ธร ศิริสาคร รองผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ส่งโทรสารด่วนถึง 14 หน่วยงาน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มจากพายุดีเปรสชัน ระดับ 2 ระหว่าง 16-19 ต.ค.นี้ ซึ่งจะทำให้ จ.กาญจนบุรี เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

